

ประชารัฐร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด เราทำความดีด้วยหัวใจ

นางวารภรณ์ ใจเย็น โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

การแพร่ระบาดของยาเสพติดอำเภอปทุมราชวงศาจากสถิติข้อมูลการตรวจจับพบพื้นที่ที่มีการระบาดแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ 1) พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง ได้แก่ พื้นที่ตำบลคำโพน ตำบลนาหว้า 2) พื้นที่ที่มีการระบาดระดับปานกลาง ได้แก่ ตำบลหนองข่า 3) พื้นที่ที่มีการระบาดเล็กน้อย ได้แก่ ตำบลนาป่าแขง ตำบลโนนงามและตำบลลือ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากการบำบัดพบอายุระหว่าง 14-45 ปีที่อายุน้อยที่สุดเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 14 ปี ยาเสพติดที่แพร่ระบาดพบมากในกลุ่มประชากรกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานวัยทำงาน ตามลำดับ สารเสพติดที่แพร่ระบาดตอนนี้มียาบ้า กัญชา กากาบ การขับเคลื่อนบำบัดในชุมชนบ้านแก้วมงคล ภายใต้ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมการดูแลปัญหาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมแก้ ร่วมป้องกัน การดำเนินการ 1) จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด (เราทำความดีด้วยหัวใจ) 2) ประชาคมหมู่บ้านเพื่อลดการติดยา 3) ดำเนินการ Re X-Ray ชุมชนบ้านแก้วมงคล 4) ประชุมทีมสำรวจ สาสุขฯ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักปราชญ์ชุมชน บูรณาการงานยาเสพติดเข้ากับพื้นที่โดยใช้วิถีนำวิถี 5) ให้ความรู้เรื่องการบำบัดยาเสพติดมองผู้ติดยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยลดการติดยาให้กับทุกหน่วยงาน ที่ร่วมดำเนินการ 6) ดำเนินการบำบัดในชุมชน ระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้โปรแกรมการบำบัดกาย จิต สังคม ร่วมกับอาชีพบำบัดและวิถีชุมชน (ใช้วิถีนำวิถี) 7) ติดตามโดยชุมชนบ้านแก้วมงคล ระยะเวลา 1 ปี (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทีมพลังแผ่นดิน ทีมสำรวจบ้าน อสม. ครอบครัว จิตอาสาในชุมชน) ผลการดำเนินการ คัดกรองด้วยแบบประเมิน V2 แยกเป็นผู้ใช้ 1 ราย ผู้เสพ 10 ราย อัตราการคงอยู่ (Retention rate) อัตราการคงอยู่ในการบำบัดรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด 11 ราย ร้อยละ 100 อัตราการหยุดเสพต่อเนื่อง (Early remission rate) เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจำหน่ายครบตามกำหนด 11 ราย ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลับสู่ชุมชน ภายใต้อ้อมกอดของครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี สิ่งที่ได้จากการดำเนินการสู่ความยั่งยืนภายใต้วิถีของชุมชน กลุ่มปกติ เกิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกัน กลุ่มเสี่ยง มีเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลกันในชุมชน กลุ่มป่วย เกิดจิตอาสาจากกลุ่มผู้ป่วยและคนในชุมชนในการดูแลซึ่งกันและกัน เกิดต้นแบบการดำเนินงานขยายสู่ชุมชนอื่น

คำสำคัญ : ประชารัฐร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด